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การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันที่  24  มถิุนายน   2562 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  12.00  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจ าลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายจิระพันธ์ สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  

 9. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 11. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 

 12. นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  เลขานุการสภาเทศบาล  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุกิจ  เรืองเดช  ประธานประปาบ้านไร่ 

2. นายนิวัตร  เรือนค า   กรรมการประปาบ้านไร่ 

3. นายอรุณ  วรรณทรัพย์  ผู้ใหญบ่้านหมู่  5 ต าบลทุ่งต้อม 

4. นางเครอืทิพย์ เหลอืงสวัสด์ิ  ประชุมชนบ้านพักป่าไม้ 

5. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

6. นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

7. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

8. นายสน่ัน  สุนันต๊ะ   กรรมการประปาบ้านไร่ 

9. นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

10. นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

11. นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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12. นายสุพล  กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

13. นางณภาภัช  ศิริพฤฒิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

14. นางนงคราญ  ไชยวงค์   แม่บ้าน 

15. นายบุญส่ง  ณ ล าปาง  พนักงานจ้าง 

16.      นางสาวรรณนภา นวลมณี  พนักงานจ้าง 

17. นางสาวเรณู  บุญตัน   พนักงานจา้ง 

18. นายอนุชา  มานพ   พนักงานจ้าง 

19. นางสาวจิราพรรณ ทาญานะ  พนักงานจ้าง 

20. นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

21. นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

22. นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

23. นายเนตร  ศรีค ามูล  พนักงานขับรถยนต์ 

24. นางสาวเกวลนิ  ม่วงเกษม  พนักงานจ้าง 

25. ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

26.     นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน   หัวหน้าส านักปลัด 

27. นางนิตยา  เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 

28. นายวิโรจน์  หน้อยดง  พนักงานจ้าง 

29. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

30. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขเขียว   พนักงานจ้าง 

31. นางสาวนริศรา  ใจแดง   พนักงานจ้าง 

  

    บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง    จ านวน  10 คน  ครบองค์

ประชุมแล้ว   ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 -ไมม่-ี 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาส าเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว          

ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองท่านใด   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

 ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่  1

ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมือรับรองรายงานการประชุม  9  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   หมวด  7 

กระทู้ถาม  ข้อ 89  กระทู้ถามแต่ละกระทู้น้ัน ให้ผู้ต้ังกระทู้ถามต้ังค าถามและ

ซักถามได้เพียงผู้เดียว ข้อ 96 เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถาม  ให้

ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไปตามล าดับฯ 

ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปขอให้ นายจ าลอง  ทาดาริน  ได้เสนอกระทู้ถามต่อที่

ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

นายจ าลอง  ทาดาริน  ข้าพเจ้าขอเสนอกระทู้ถาม/กระทู้ด่วน  นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  

เร่ือง  การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตองปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ดังต่อไปนี้ 
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  ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง  นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็น      

ตามมาตรา  48  ปัญจทศ วรรค  4  หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 48  เตรส  

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่  1. รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล     

ให้ เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเทศบัญญั ติและนโยบาย            

5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 

  เพราะตอนนี้   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  หน้าที่เหมือนนายกแต่มิได้เร่งรัดเทศบัญญัติ

รายจ่ายในปีงบประมาณ  2560 , 2561 , 2562  ซึ่งมีการค้างจ่ายจ านวนมาก  

อีกทั้ งงบประมาณปี   2560  ที่ ยังคงค้างจ่ายอ ยู่ น้ัน  หากไม่มีการ              

เร่งด าเนินการเกรงว่างบประมาณอาจจะตกเป็นเงินสะสม  โดยเฉพาะ

โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพของเทศบาลต าบลสันป่าตองที่มีงบประมาณถึงล้าน

กว่าบาท  ระยะเวลาผ่านมาถึงสองปีแล้วยังมิได้ด าเนินการจัดซื้อ ทั้งที่ได้ขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงมาแลว้หน่ึงคร้ัง หากมิได้ด าเนินการเกรงว่าผู้ที่ต้อง

รับผิดชอบส่วนนี้คือผู้ที่เสนอเข้าสภาและได้รับความเห็นชอบจากสภาให้

ด าเนนิการตามงบประมาณ  หากมิได้ของบสว่นน้ีสภาต้องน างบประมาณส่วน

น้ีไปช่วยเหลอืพ่ีน้องประชาชนในส่วนอื่น ๆ ต่อไป  ดังที่ได้เห็นจากแผนพัฒนา

เทศบาลยังมีความต้องการงบประมาณอีกมาก  และเกรงว่าหากไม่ได้

ด าเนินการจัดซื้อเงินงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมหาก  สตง. หรือ ปปช. 

ตรวจสอบเกรงว่าสมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณอาจมีความผิด     

หากมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  โครงการนี้  นายสักการ  ณิ

ยกูล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ได้รับปากในการประชุม

สภาว่าจะด าเนินการโครงการให้เสร็จก่อนเดือนเมษายน  2562  จึงได้ต้ัง

กระทู้ถามตามหน้าที่ของสมาชิกสภาในการติดตามเทศบัญญัติรายจ่ายเพ่ือให้

ทางฝ่ายบริหารได้ท าตามเทศบัญญัติที่สภาได้อนุมัติให้แล้ว และจะได้ตอบพ่ี

น้องประชาชนว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 48 ปัญจทศ วรรค 4 เพียง

เท่าที่จ าเป็น  หรือมาตรา  48 เตรส ตามอ านาจหน้าที่ 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  นายจ าลอง  ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  เขต  1  

ผู้ต้ังกระทู้ถาม 
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ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง     

ได้ตอบกระทู้ถามตามที่สมาชกิสภาเทศบาลไดต้ั้งกระทู้ถามตอ่ไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ขออนุญาตตอบกระทู้ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ย่ืนมา ส าหรับ

กระทู้ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ย่ืนสอบถามมาทางเทศบาลไม่ได้น่ิงนอนใจ  

ส าหรับการจัดท า TOR การจัดซือ้รถกูชี้พ ถึงแม้ไมม่ีขอบเขตระยะเวลาก าหนด

ที่ตายตัว  แต่ก็มีหลายภารกิจที่ต้องด าเนินการ   ซึ่งข้าพเจ้านายสักการ  ณิ

ยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ได้โอน 

(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ในวันที่  2  มีนาคม  

2561     ซึ่งโครงการที่สมาชกิสภาเทศบาลไดส้อบถามน้ันได้มกีารอนุมัติจาก          

สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาด ารงต าแหน่ง  ส าหรับกระทู้

ที่ย่ืนมานัน้  ข้อ 5 รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อความดังกล่าวไม่มี

ระบุไว้ในระเบียบฯ แต่อย่างใด    ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง คสช. ซึ่ง

ปฏิบัตหิน้าที่โดยจ าเป็น  กระทู้ถามเร่ืองรถกู้ชีพน้ันจะมอบ    ให้ผู้อ านวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดซื้อรถกู้

ชีพน้ันได้หารือกับงานพัสดุ กองคลังแล้ว คาดว่าจะด าเนินการภายใน

ปีงบประมาณน้ี  เทศบาลต าบลสันป่าตองมีปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับ

ภาระงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคลค่าใช้จ่ายใกล้ 40 %  ซึ่งท าให้ไม่

สามารถสรรหาบุคลากรมาเพ่ิมเติมได้   และตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 

3014 ลงวันที่  25 กันยายน  2561  ที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นได้

แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้

และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  โดยให้ถือ

ปฏิบัตดิังน้ี 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรถยนต์ที่ได้มาโดยการ

เช่าแยกจากบัญชีรถยนต์ 

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่

นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย

ก่อนโดยใบขออนุญาตใช้รถให้ใช้ตามแบบ 3 ท้ายระเบียบ 

3. ให้ผู้บรหิารท้องถิ่น มอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ระดับ

ช านาญการขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็น

การเฉพาะ 
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4. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ส ารวจและตรวจสอบรถยนต์  ว่ามีการ

น าไปใช้ในลักษณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือน าไปใช้ในกิจกรรมที่

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ฯ  เช่น  น ารถพยาบาลฉุกเฉินไปส่ง

เอกสาร  หรือน าไปรับผู้ป่วยกลับบ้าน  การให้บริการประชาชนที่

ไมม่ีการ เจ็บป่วยฉุกเฉิน  การออกปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การแพทย์ ฉุกเฉิน 

5. หากตรวจสอบพบว่ามีการน ารถไปใช้ในลักษณะตามข้อ 4 ให้ 

ด าเนนิการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

ในสว่นของผู้ปฏิบัติต้องใช้วิธกีารปรับเกล่ียอัตราก าลังที่มอียู่เพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าว     ซึ่งจากที่เทศบาลต าบลสันป่าตองได้ไปทัศนศึกษาดูงานการ

บริหารรถกู้ชีพกู้ภัย    ก็มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม  เพ่ือจะได้น า

บุคลากรของเทศบาลมาปฏิบัติหน้าที่กับรถกู้ชีพได้  จะมีเวรอยู่  2 ผลัด ๆ ละ  

2 คน รวมเป็น  4 คน       เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยนกันไป 

 และส าหรับที่ นายจ าลอง  ทาดาริน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่า 

ตอง  เป็นห่วงว่าหากไม่ได้จัดซื้อและงบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมน้ัน เป็น

การถูกต้องแล้ว  และอีกข้อหน่ึงคือเกรงว่าหากไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อเงิน

งบประมาณจะตกเป็นเงินสะสมหาก  สตง หรือปปช ตรวจสอบเกรงว่าสมาชิก

สภาซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณอาจมีความผิด     หากมิไดด้ าเนนิการให้เป็นไป

ตามเทศบัญญัติ  ขอแจ้งให้ทราบ  ณ  ที่นี้เลยว่า  ไม่ซื้อไม่ผิด  เพราะไม่ได้มี

การทุจรติแตอ่ย่างใด  หากไม่มเีหตุผลความจ าเป็นต้องจัดซื้อก็สามารถปล่อย

ให้เงินตกไปเป็นเงินสะสมได้  ไม่มีการท าผิดระเบียบหรือกฎหมายแต่อย่างใด  

แตห่ากซื้อโดยผิดวัตถุประสงค์  หรือมีการทุจรติในการจัดซือ้  เจ้าหน้าที่ก็จะมี

ความผิดฐานไมด่ าเนนิการตามระเบียบฯ 

นายจ าลอง  ทาดาริน  ขอขอบคุณ นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  และขอให้

ด าเนนิการตามที่ไดชี้แ้จง  และขอให้แจ้งให้สภาเทศบาลทราบดว้ย 

ประธานสภาเทศบาล  ขอฝากให้ปลัดเทศบาลพิจารณาด าเนินการ  ขอให้ด าเนินการให้

ถูกต้อง  การใช้รถก็เหมือนกันขอให้ยึดถือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ   ในการ

ประชุมประชาคมที่ผ่านมาเห็นว่าประชาชนก็สอบถามเร่ืองการจัดซื้อรถว่า

เทศบาลจะด าเนินการเมื่อไร  และขอให้เร่งติดตามให้ด าเนินการภายใน

งบประมาณปีนีด้ว้ย 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอขอบคุณ  นายจ าลอง    ทาดาริน    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล     

สันป่าตอง  ได้ย่ืนกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีในวันนี้  ท าให้สมาชิกสภา 

เทศบาลที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ  ที่ผ่าน

มาได้มโีอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับเร่ืองการกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลต าบลแหลมฉบัง  

จังหวัดชลบุรี  ซึ่งไดแ้นวคิดได้เห็นตัวอย่างการด าเนินการซึ่งเร่ิมต้นจากการมี

รถกู้ชีพ  จ านวน  1  คัน  มีพนักงานขับรถยนต์จ านวน  1  คน พยาบาล

วิชาชีพ  1  คน  เวลาการด าเนนิการมีระยะเวลาต้ังแต่  08.00 – 16.00 น. 

ของทุกวัน  และก าหนดระเบียบการใช้รถขึ้นมา  และมี อสม.และจิตอาสามา

ช่วยด าเนินการ  หากพิจารณาในพื้นที่เทศบาลแล้วความเสี่ยงในการเกิด

อุบัติเหตุแทบจะไม่มี  แต่จะมีความเสี่ยงในช่วงเวลากลางคืน  ซึ่งเทศบาล

แหลมฉบังได้มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับกู้ชีพกู้ภัยของภาคเอกชน ได้แก่ 

มูลนิธิต่าง ๆ  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และโรงพยาบาลในพื้นที่

เดียวกัน   จะต้องมีระเบียบวิธีปฏิบัติและจัดส่งระเบียบไปยังส านักงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน  1669   จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในวันนี้  เพ่ือ

น ามาพจิารณาด าเนินการในพืน้ที่เทศบาลต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1  ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet) จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  

4,300.-บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  กองคลัง 

 ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2562  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ได้แก่  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  1  เครื่อง   
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   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   รายการครุภัณฑ์ส านักงานดังกล่าวไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้  

จ าเป็นต้องมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี ้

โอนลด 

รายการ งบประมาณ

ท่ีตัง้ไว้ 

 ปี 2562 

โอนลด

มาแล้ว 

ปี 2562  

จ่ายไปแล้ว 

คงเหลอื งบประมาณ

ท่ีขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป       

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       

(4 ) เ งิ น เ ดื อนพนั ก ง าน

เทศบาล 

2,473,500.- - 1,173,100.- 1,300,400.- 4,300.- 1,296,100.- 

รวมโอนลด 2,473,500.- - 1,173,100.- 1,300,400.- 4,300.- 1,296,100.- 

 รายการที่ขอโอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ท่ีตัง้ไว้ 

ปี 2561 

คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนเพิ่ม 

งบประมาณคงเหลอื

หลังโอน 

ไปตั้งรายการใหม่ 

งานบริหารงานท่ัวไป     

งานบริหารงานคลัง     

งบลงทุน     

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

2.1 เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก 

จ านวน 1 เครื่อง 

- - 4,300.- 4,300.- 

จั ด ซื้ อ ต า ม บั ญ ชี ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 มีความ

จ าเป็นจะต้องซือ้เพื่อใช้ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

    

รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ - - 4,300.- 4,300.- 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2562  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการ  จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet) จ านวน  1  

เครื่อง   งบประมาณ   4,300.-บาท  (ส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)   รายละเอียด

ตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   

  5.2 ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่การประปาหมู่บ้าน  ชุมชนบ้านไร่    

ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แ้จงถึงญัตติที่ 5.2  

เลขานุการสภาเทศบาล   งานเลขานุการสภาเทศบาลได้รับญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

สันป่าตอง  เร่ือง  ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่การประปาหมู่บ้าน  ชุมชนบ้านไร่  

ในการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Solar Cell  และได้จัดส่งให้งาน

พัสดุ กองคลังไดต้รวจสอบตามระเบียบ  ตามแนวทางตามพระราชบัญญัติการ

จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  122  วรรคแรก  

ความว่า  “ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และ

ระเบียบ  ส านักงานนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559  และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประก าศ 

ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ

บริหารพัสดุ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี  ว่ าด้ ว ยการพัสดุ  พ .ศ .2535  ห รือระ เบียบส า นัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  

แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือ

การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ใน

เร่ืองน้ัน ๆ  ตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
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   แนวทางตามข้อ 155 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2535  ความว่า  “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ

สิทธิ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วน

ท้องถิ่นน้ัน”  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองสามารถพิจารณาให้ด าเนินการ

หรือไมใ่ห้ด าเนนิการได้ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ   สิบเอกวันชัย   สังข์สุทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล         

สันป่าตอง  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่การประปาหมู่บ้าน  

ชุมชนบ้านไร่    ในการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)    

เน่ืองด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน  ได้น าเงินสนับสนุนจากโครงการเพ่ิมความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวทางประชารัฐผ่านกองทุนหมู่บ้าน  

บ้านไร่   จ านวนเงิน   500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  เพ่ือน ามาติดต้ัง

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย      

ค่าไฟฟ้าที่น ามาใช้กับปั๊มน้ าผลิตน้ าประปาใช้ภายในชุมชน  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่

ในความดูแลของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ที่อนุมัติให้บ้านไร่ด าเนินการประปา

หมู่บ้าน  หมู่ที่   5  ต าบลทุ่งต้อม  ด าเนินการประปาหมู่บ้าน  จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบสภาหน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิ่น   รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.

2553  หมวด  4  เบ็ดเตล็ด ข้อ  155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ

สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร

ราชการสว่นท้องถิ่น น้ัน 

ประธานสภาเทศบาล   ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปแล้วน้ัน  จะเห็นว่า  นายสุกิจ  เรืองเดช  

ประธานประปาหมู่  5  บ้านไร่  ได้ย่ืนเอกสารมายังเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2561   โดยกองช่าง เทศบาลต าบลสันป่าตองได้ลง

รับหนังสือเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2561   เห็นว่าระยะเวลาที่เทศบาลได้รับ

หนังสือได้รับมานานมาก  ไม่ทราบว่าเอกสารใครเป็นผู้รับผิดชอบ  เหตุใดจึง

ไมไ่ด้ด าเนินการ  สภาเทศบาลเปิดประชุมไปแล้วแตเ่หตุใดจึงปล่อยเวลาผ่านไป
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ไมน่ าเสนอต่อสภาเทศบาล   และในวันน้ี  สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้น าเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง

เพ่ือพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่  หากสภาเทศบาลมีผลการ

พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ให้ถือเป็นปัจจุบัน  ไม่ใช่ย้อนหลังตาม

เอกสารที่ไดรั้บในวันน้ี 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ในเร่ืองดังกล่าว ตามเอกสารที่ได้รับในวันนี้  คือ  มีการด าเนินการไป   

ก่อนแล้ว ค่อยมาขออนุญาตในภายหลัง   ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  

ประปาที่ไดม้ีการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell) ก็ไม่ได้ใช้

เงินงบประมาณของเทศบาลแต่อย่างใด  สถานที่เป็นของเทศบาล  และ

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์  ลดภาระค่าใช้จ่ ายค่าไฟฟ้าของประปา

หมู่บ้าน  การบรหิารกิจการประปาก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบรหิารกิจการ

ประปาจะเป็นคนบรหิารเงินของการประปา    ขอสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุด แลว้แต่ดุลยพินิจของแต่ละ

ท่านจะพิจารณา   

ประธานสภาเทศบาล   ได้รับเอกสารจาก นายสุกิจ  เรืองเดช   ได้ขออนุญาตรื้อถอนอุปกรณ์

เครื่องกรองน้ าบาดาล  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2561   “ด้วยการประปา

บ้านไร่  หมู่   5 ต าบลทุ่งต้อม  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่   ได้

ก่อสร้างเมื่อวันที่  9  เมษายน  2553  และใช้งาน  7 กรกฎาคม  2553 

ประกอบไปด้วยระบบปั๊มประปา  และระบบกรองน้ าประปาบาดาล  และใช้

งานเร่ือยมาท าให้ระบบกรองน้ าบาดาลเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมอีกต้ังแต่ พ.ศ.2556  ดังน้ัน ทาง

คณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เห็นสมควรรื้อถอนระบบ

กรองน้ าประปาบาดาลออกจากระบบประปา  เพ่ือให้มีบริเวณพื้นที่ที่จะท า

ประโยชน์ต่อไป ซึ่ งปัจจุบันการประปาได้มีผู้ ใจบุญบริจาคเงินจ านวน  

300,000.-บาท   เพ่ือสนับสนุนระบบกรองน้ าประปาบาดาลขึ้นใหม่  ตาม

แบบของประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เร่ิมใช้  3  มีนาคม  

2559   สามารถใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน  ขอให้เทศบาลได้ออกหนังสือว่าได้

มีการรื้อถอนถูกต้อง  และจนถึงปัจจุบันเทศบาลก็ไม่ได้ตอบรับหนังสือฉบับ

ดังกล่าวแต่อยา่งใด 
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นายจรูณ  อินตา   ส าหรับเร่ืองการขออนุญาตใช้พื้นที่ ขอสอบถามเพ่ิมเติม  หากสภา

เทศบาลได้พิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการได้  ผลที่ตามมาจะมีปัญหาอะไร

หรือไม่ อย่างไร  เพราะเมื่อคร้ังเป็นสุขาภิบาลยุหว่าได้มีการยกมืออนุมัติให้

จัดซือ้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ทิ้งขยะ  ปัจจุบันคดีก็ยังไม่สิ้นสุด และคณะกรรมการที่

ยกมือเห็นชอบก็ได้น าเงินมาประกันไว้  เกรงว่าจะเป็นแบบน้ัน จะมีปัญหา

หรือไม ่

ประธานสภาเทศบาล   ตามมติในวันนี้คืออนุมัติให้ใช้พื้นที่  โดยสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง

สามารถให้ความเห็นชอบ  การใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่ก่อนวันที่สภาให้ความ

เห็นชอบ 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์   การขออนุญาตในวันนี้คือขออนุญาตใช้สถานที่เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell) เท่าน้ัน  ไม่มีการใช้งบประมาณของเทศบาล

แตอ่ย่างใด 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ส าหรับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวน้ัน  สมาชิกสภาเทศบาลยังมี

ความกังวล  ได้มีการหารือกันนอกรอบไปแล้ว  ซึ่งมีการจัดท าบันทึกหารือ

เพ่ิมเติม  ซึ่งปัจจุบันการประปาบ้านไร่  ก็มีเงินที่ได้จากการบริหารกิจการ

ประปาซึ่งสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของชุมชนได้  จากเอกสารมีการลง

รับต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  2561  เหตุใดจึงไม่ได้ด าเนินการ  ในวันนี้ขอให้

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวตอ่ไป 

   ขอเสนอให้มีการพักการประชุมสภาเทศบาล เพ่ือหารือ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอพักการประชุม  10  นาที  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา 

และขอให้ทุกท่านร่วมประชุมสภาเทศบาลต่อในเวลา   10.50  น. 

      -  เวลา 11.00 น. - 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบฯ    

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่การประปาหมู่บ้าน ชุมชน

บ้านไร่  ในการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar Cell) 

รายละเอียดตามที่ สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่า

ตอง        ได้ช้ีแจงข้างต้น   
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ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  3 เสยีง ( สบิเอกวันชัย  สงัข์สุทธิ์  นางรพีพรรณ  

สุริยานรากร   นายภัทรพงษ์  จันทรต๊ิ์บ) 

ไมเ่ห็นชอบ   -   เสยีง 

งดออกเสียง 7  เสยีง  (นางแก้วเรือน  นนเทศา   นายบุญญาณุภาพ 

ภูธรใจ   นายจรูณ  อินตา    นายจิระพันธ์  สุอินไหว   นายจ าลอง  ทาดาริน    

นายธีระวัฒน์   ใจกล้า   และประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง)   

นายสักการ  ณิยกูล   ขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือขอชี้แจงเพ่ิมเติม  ขอให้

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครัง้ที่  1  เมื่อวันที่  20 

กุมภาพันธ์  2562   ในวาระที่ 5.3 รายงานการใช้พื้นที่การประปาหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านไร่  หน้า  8  เพราะข้างต้นเหมือนกับว่าเทศบาลต าบลสันป่าตอง

ไม่ได้ด าเนินการอะไร  จึงขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามรายงานการประชุมดังกล่าว

ต่อไป 

  5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562         

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาวัดร้องสร้าน  งบประมาณ  174,934.30  บาท 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสกัการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

2562 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดการขอ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ที่

แนบมาพร้อมนี้) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย 

เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ตามที่ ประปาหมู่บ้านมะจ าโรง ได้ยื่นหนังสือค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 

30 มกราคม 2562    เรื ่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการ

จัดซื้อซัมเมิร์สและตู้ชุดคุมไฟ สาเหตุจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง    น าความ

เดือดร้อนให้แก่สมาชิกผู ้ใช้น้ าประปาเป็นอย่างมาก และปัจจุบันทาง

กิจการประปาหมู ่บ้านไม่มีงบประมาณไม่เพียงพอ เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา จึงขอให้ทางเทศบาลด าเนินการแก้ไข

ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านมะจ าโรง  

กองช่าง ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล 

เขต 1 ล าปาง    ตามหนังสือเทศบาลต าบลสันป่าตอง ที่ ชม 54203/276 

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เร่ือง ตรวจสอบตู้และอุปกรณ์ระบบควบคุม

การท างานระบบประปาหมู่บ้านและเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล – ทดสอบน้ าใต้ดิน 

ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 ล าปาง ได้มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ท าการ             

เป่าล้างบ่อ 2.สูบทดสอบปริมาณน้ า 3.ค านวณเคร่ืองสูบน้ าให้เหมาะสมกับ

ปรมิาณน้ าของบ่อบาดาล   4.ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่า

ตอง เพ่ือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า รายละเอียดตามหนังสือส านักทรัพยากรน้ า

บาดาล เขต 1 ล าปาง ที่ ทส 0708/411 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562             

เทศบาลต าบลสันป่าตองได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบตู้ และอุปกรณ์ระบบ

ควบคุมการท างานระบบประปาหมู่บ้านและเป่าล้างบ่อน้ าบาดาล-ทดสอบน้ า

ใต้ดิน ขอประมาณการขยายเขตติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ าเภอสันป่าตอง ได้แจ้งแจ้งค่าใช้จ่ายก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดต้ัง

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาชุมชนมะจ าโรง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอสันปาตอง ที่ มท 5308.4/242 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2562 เร่ือง ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า และกองช่างได้สืบ

ราคาจาก          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ แอนด์ ซันกรุ๊ป ได้เสนอราคา ค่า

ด าเนินการปรับปรุงระบบประปาชุมชนมะจ าโรง รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบมาพร้อมนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ            พ.ศ.2562 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชี

รายการแนบท้ายที่เรียนมาพร้อมนี้    
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1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการ

บ ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 ข้อ 21 กรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ระบบประปาช ารุดเสยีหายให้ถอืเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการซ่อมแซม

และบ ารุงรักษา เว้นแต่กรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหาย

จนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ให้ถือ

เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยูเ่สมอ 

2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป      

ต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ข้อ 38 ญัตติ

ทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นลว่งหน้าก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภา

ท้องถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองหน่ึงคน        เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนดวิธีการ

เสนอญัตติไว้เป็นอยา่งอื่น  

บัญชีรายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2562 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โอนลด 

รายการ 
งบประมาณ

ท่ีตัง้ไวปี้62 

โอนลด-

เพิ่มมาแล้ว 

ปี 2562 

จ่ายไปแล้ว 
คงเหลอื 

ปี 62 จะต้อง

จ่ายอีก 

งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารงานท่ัวไปฯ 

       

งบบุคลากร 

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  

ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 

 

1,370,280 

 

 

50,000 

 

 

625,081 

 

 

695,199 

 

 

520,264.70 

 

 

174,934.30 

รวมโอนลด 1,370,280 50,000 625,081 695,199 520,264.70 174,934.30 
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รายการที่ขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการท่ีขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปฯ   

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  

     โครงการปรับปรุงระบบประปาวัดร้องสร้าน (ชุมชนมะจ าโรง)            

 

 

 

174,934.30 

รวมเงินท่ีตัง้จ่ายรายการใหม่ 174,934.30 
 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

2562  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุง

ระบบประปาวัดร้องสร้าน  งบประมาณ   174,934.30  บาท  (หน่ึงแสน

เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)   รายละเอียดตามที่

ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   

  5.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562        

เพื่ออุดหนุนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  โครงการขยายเขตติดตั้ง

หม ้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา (ชุมชนมะจ า โรง)   งบประมาณ  

203,937.56  บาท  (สองแสนสามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบ

หกสตางค์) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล     

ด้วย เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายใน

การขยายเขตติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ของประปาชุมชนมะจ าโรง  

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองได้ตอบกลับตามหนังสือการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตอง  ที่ มท 5308.4/สปต.242  ลงวันที่  16  
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พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ค่าใช้จา่ยงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

หมู่บ้านมะจ าโรง  หมู่ที่  14  ต าบลยุหว่า   

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2562   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่  13      

(พ.ศ.2552) ส่วนที่ 5 การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล มาตรา 67 ทวิ 

การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้ รับ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแลว้  

รายละเอียดตามบัญชีดังนี ้ 
โอนลด 

รายการ 
งบประมาณ

ท่ีตัง้ไวปี้62 

โอนลด-

เพิ่มมาแล้ว 

ปี 2562 

จ่ายไปแล้ว 
คงเหลอื 

ปี 62  

จะต้องจ่ายอีก 

งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารงานท่ัวไปฯ 

      

งบบุคลากร 

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  

ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 

 

1,370,280 

 

 

50,000 

 

 

625,081 

 

 

695,199 

 

 

491,225.44 

 

 

203,973.56 

รวมโอนลด 1,370,280 50,000 625,081 695,199 491,225.44 203,973.56 

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ จ านวนเงิน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปฯ   

งบเงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนสว่นราชการและรัฐวสิาหกิจ  

      โครงการขยายเขตติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา (ชุมชนมะจ าโรง)    

 

 

 

203,973.56 

รวมเงิน 203,973.56 

 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ตามระเบียบวาระที่ 5.3  และระเบียบวาระที่  5.4  ซึ่งทั้งสองวาระน้ี

เห็นว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วน  เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่

ได้รับความเดอืดร้อน 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  พ.ศ.2562  เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  โครงการ

ขยายเขตติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา  (ชุมชนมะจ าโรง)  งบประมาณ  

203,973.56  บาท (สองแสนสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบหก

สตางค์)   รายละเอียดตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง

ข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   

 

  5.5 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อจัดซื้อนาฬิกาแบบเข็ม

พร้อมติดตั้ง  บริเวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้ งบประมาณ 319,823.-บาท  

(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยย่ีสบิสามบาท) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อ นาฬิกาแบบเข็มพร้อมติดต้ัง  หมู่ที่ 14 

ต าบลยุหว่า โครงการดังกล่าวมีการก าหนดรายละเอียดของสินค้านาฬิกา

เรือนแม่ โดยมีการก าหนดย่ีห้อของสินค้า 

ดังน้ัน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

ค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด 

ดังน้ี  
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รายการเดิม รายการท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

จัดซือ้นาฬิกาแบบเข็มพร้อมติดต้ัง บริเวณวงเวียน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

จัดซือ้นาฬิกาแบบเข็มพร้อมติดต้ัง บริเวณวงเวียน  

บ้านพักป่าไม้ งบประมาณ 320,000 บาท             

มีคุณลักษณะดังนี้  

-นาฬิกาเรือนแม่ (MASTER CONTRO UNIT 

WESTERSTRAND WPD –MINI-GPS) 

-นาฬิกาหอ (SALVE CLOCK)   แบบตัวเรือนมีกระจก

ครอบ  

บ้านพักป่าไม้ งบประมาณ 319,823 บาท             

มีคุณลักษณะดังนี ้

-นาฬิกาเรือนแม่ จ านวน 1 ชุด 

-นาฬิกาหอ แบบตัวเรือนมีกระจกครอบ ขนาด

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.หนา 15 ซม. ตัวเรือนท า

จากเหล็กสีด าหรือสีเทา จ านวน 3 เรือน 

-ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 120 ชม.หนา 12 ชม. 

-ระบบไฟสอ่งสวา่งภายในหนา้ปัดนาฬิกาหอ          

พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ 

-ตูเ้หล็กใสอุ่ปกรณค์วบคมุ ขนาดกว้าง 40 ซม.         

สูง 57 ซม.หนา 25 ซม. 

-ค่าอุปกรณ์ในการตดิต้ัง-สายไฟเช่ือมระบบ 

-เป็นราคารวมค่าขนสง่ ค่าตัง้และเชื่อมระบบ 

-ระบบไฟแสงสวา่งภายในหนา้ปัดนาฬิกาหอพร้อม

ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ จ านวน 3 ชุด 

-ตูเ้หล็กใสอุ่ปกรณค์วบคมุ ขนาดกว้าง 40 ซม.        

สูง 57 ซม.หนา 25 ซม. จ านวน 1 ใบ 

-ค่าอุปกรณ์ในการตดิต้ัง-สายไฟเช่ือมโยงระบบ 

-ค่าขนสง่ ค่าตดิต้ัง เช่ือมตอ่ระบบ ทดสอบระบบจน

ใช้งานได้ดี  

  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2543    

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่กอ่สร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 
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ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิ ต่อไปจะขอมติ

สภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือจัดซื้อนาฬิกา

แบบเข็มพร้อมติดต้ัง  บริเวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้  งบประมาณ  319,823.-

บาท  (สามแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันแปดร้อยย่ีสิบสามบาทถ้วน)   รายละเอียด

ตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไดชี้แ้จงข้างต้น   

ที่ประชุม  ลงมติยกมือเห็นชอบ  9 เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง   

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

  6.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ชี้แจงรายระเอียดให้ที่

ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล   ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ได้ชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่   15 

พฤษภาคม 2562  เ รื ่อ ง  ซ ักซ ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา      

ท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2565)    

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  

(พ.ศ.2561 – 2565)  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ 

   เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

– 2565  และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      

โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแลว้  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2562 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 2559 ข้อ 24  ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติรวมทั้ง

แจ้งสภาท้องถิ่น  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  6.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2561 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   ตามที่สภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562  ในเดือนมิถุนายน 2562  โดยได้

ก าหนดวันประชุมในวันที่  24  มิถุนายน  2562   

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล  มีเร่ืองที่ต้องแจ้ง

ให้สภาเทศบาลทราบ  2  เร่ือง  คือ 

1. ประกาศใช้แผนพัฒนา  5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 

2. รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานประจ าปี พ.ศ.2561 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ ข้อ 

24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นน้ัน ๆ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  

พ.ศ.2555 มาตรา  48 ทศ วรรคห้า  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็น

ประจ าทุกปี 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ 

2 พ.ศ.2559  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่  13  พ.ศ.2555  จึงเห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 

-2565 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2561  ให้สภา

เทศบาลต าบลสันป่าตองทราบต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากฝาราง

ระบายน้ าบริเวณเส้นทางสายเชียงใหม่ – ฮอด  เน่ืองจาก ฝารางระบายน้ ามี

ช่องว่างห่างท าให้ประชาชนตกหลายรายแล้ว ไม่ทราบว่าเทศบาลมีแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร   หากไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาล

สามารถประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้หรือไม่  ขอเปลี่ยนทั้งเส้นทางได้

หรือไมเ่พราะฝารางระบายน้ าเก่าและทรุดโทรมตามสภาพการใช้งานมาก 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอช่ืนชมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เพราะได้จัดท ารายงาน

แสดงผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปี พ.ศ.2561 ว่าท าได้ดีและสวยงาม  และขอ

เสนอให้เพ่ิมเตมิกิจกรรมที่เทศบาลต าบลสันป่าตองด าเนินการ หรือกิจกรรมที่

หน่วยงานอื่นมาทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมเตมิจะเป็นการดหีรือไม ่ อย่างไร 

  ส าหรับฝารางระบายน้ าในพื้นที่ เทศบาลที่ช ารุดน้ัน มีหลายแห่ง       

เช่นบริเวณหน้า ธกส.สันป่าตองมาถึงหน้าโรงเรียนพัฒนวิทย์ มีประชาชนตก

รางระบายน้ าบ่อยครัง้ ขอให้เทศบาลไดด้ าเนนิการส ารวจและแก้ไขด้วย อาจใช้

ไม้ใส่ในร่องรางระบายน้ าเป็นการช่ัวคราวก่อน และประสานงานกับเจ้าของ

งบประมาณหมวดการทางสันป่าตองเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไข  เพราะราง

ระบายน้ าอยูใ่นพ้ืนที่เทศบาล หากเกิดความเสียหายแก่ประชาชน  ประชาชนก็

จะคิดว่าเหตุใดเทศบาลจึงไม่ดูแล ปล่อยปะละเลยจนประชาชนได้รับความ

เดอืดร้อน 

  เร่ืองสิ่งแวดล้อม ขยะ ตามถนน กิ่งไม้ ใบหญ้า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน 

วัชพืชข้างทางเติบโตบดบังท าให้ทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนนไมด่ ีอาจเกิดความ

เสยีหายได้  ฝากผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ไขด้วย 

  ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่มีประชาชนมาติดประชาสัมพันธ์บริเวณข้างทาง  

ก่อให้เกิดความไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จุดเสี่ยงต่าง ๆ ก็มี

ป้ายโฆษณามาบดบัดทัศนวิสัย 

  พ้ืนที่  19  ไร่ ของเทศบาล  สังเกตเห็นว่าปัจจุบันมีคนเข้า-ออก

บริเวณดังกล่าวมาก  โครงการก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าที่ดิน  19  ไร่    

ควรเร่งด าเนินการโดยเร็ว  เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับ

ความเดอืดร้อนร าคาญจากปัญหาฝุ่นควัน  หากจะให้น ารถน้ าของเทศบาลไป

รดน้ าบริเวณดังกลา่วก็มีภารกิจหลายอย่างก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตลอด 

ประธานสภาเทศบาล  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการคัดเลือก

โครงการเพ่ือบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ต่อไป 

นายจรูณ  อินตา  ขอสอบถามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จ านวน  3  เร่ือง

ดังน้ี 
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1. ขอให้ทุกท่านได้พิจารณารูปถา่ยที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแล้ว  บริเวณ

ชุมชนต้นผึ้งสันคะยอม  ได้รับปัญหาน้ าท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   

เวลาฝนตกน้ าไม่สามารถระบายออกพื้นที่ได้  จะไหลเข้าท่วมบ้านเรือน

ประชาชน  มีบ่อพักและน้ าจากล าเหมืองร้องก็ไหลวนเข้ามา  ตอนที่กรมทาง

สร้างสะพานก็มีการสร้างสะพานมีฐานตอหมอ้สะพาน   ซึ่งฐานตอหม้อสะพาน  

สูงกว่าล าเหมือง  น้ าจงึไหลย้อนกลับ  สมัยก่อนจะมพืีน้ที่นาของประชาชนเป็น

พ้ืนที่รับน้ าแต่ปัญหาพื้นที่นาไม่มีแล้ว  ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์จากงาน

ป้องกันเปิดฝารางระบายน้ าเ พ่ือดูทิศทางน้ า  ในแผนพัฒนาเทศบาล         

หน้า  28  ข้อ  26  ปรากฏช่ือโครงการแต่ไม่ปรากฏงบประมาณแต่อย่างใด  

อยากให้เทศบาลได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยด่วน

ต่อไป 

2. รางระบายน้ าบริเวณบ้านดาบวินัยที่ยังคงค้างไม่ได้ด าเนินการ  

งบประมาณก็ได้ด าเนินการโอนงบประมาณไปแล้ว  ได้มีโอกาสได้ไปดูการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และได้มีโอกาสได้คุยกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่ง

ประชาชนกล่าวว่าผู้รับจ้างบอกว่าไม่ก่อสร้างในซอยเพ่ิมอีก  โดยประชาชนก็

บอกว่าหากเทศบาลไม่ด าเนนิการจะเป็นผู้ด าเนินการเอง  มีการถมที่ด้านหลัง

สูงมากหากมีฝนตกน้ าอาจเอ่อล้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได ้ 

ขอให้ด าเนนิการโดยดว่น  ประชาชนได้รับความเดอืดร้อนมาก  ดูจากรูปภาพที่

ได้ส าเนาแจกให้ในวันน้ี 

3. การก่อสร้างรางระบายน้ าซอยไปรษณีย์  เป็นโครงการเมื่ อปี 

2560  ซึ่งมีปัญหามาโดยตลอดมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  ขอฝากให้

ด าเนนิการด้วย มีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขังเพราะ

ได้รับความเดอืดร้อนทุกปี    ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

สมัยสามัญ  สมัยที่  1 คร้ังที่  1ประจ าปี 2562 วันที่   20  กุมภาพันธ์  

2562  หน้า 12  วรรคแรกข้อความว่า “รางระบายน้ าซอยเยื้องไปรษณีย์  

ข้าพเจ้าได้เขียนค าร้องและได้แนบรูปถ่าย  พร้อมรายช่ือประชาชน  มอบให้

ปลัดเทศบาลให้ประสานกับกรมทาง  โดยย่ืนค าร้องมาต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม 

2561 และหนังสือเทศบาลตอบค าร้องในวันที่  14 สิงหาคม  2561   รวม

ระยะเวลา  7  เดือนแล้ว  และปัจจุบันก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนเกรงว่าจะเกิดปัญหา

แบบเดมิได้        
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ในวันน้ีก็ไม่เห็นแบบแปลนหรือญัตติใด ๆ  เข้าสู่สภาเทศบาลแต่อย่างใด  และ  

ที่ประชุมคร้ังที่ผ่านมา  ในหน้าที่  11  ก็ได้สอบถามไปแล้วน้ัน  ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  มาจนถึงปัจจุบัน    

ก็ไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด”  และปลัดเทศบาลได้ตอบในหน้า  14  “(2) 

รางระบายน้ า คสล.บริเวณซอยเยื้องไปรษณีย์ อยู่ระหว่างด าเนินการ วิศวกร

ได้   ลงนามในแบบแปลนแล้ว”  หลังจากน้ันก็ได้สอบถามประธานสภา

เทศบาล   จ านวน  3  ครัง้  ว่าขอให้ติดตามดูโครงการดังกล่าวให้ด้วยว่าได้มี

การด าเนนิการหรือไมอ่ย่างไร โดยได้มกีารด าเนินการแบบทางตรง  แต่เห็นว่า

มี การก่อสร้างแบบเดิมที่ผู้บริหารชุดเดิมได้วางไว้  ซึ่งจะแก้ไขปัญหาน้ าท่วม    

ได้ หรือไม ่ ก่อนที่จะด าเนินการเขียนค าร้องมายังเทศบาลก็ได้ประสานกับทาง

หลวงซึ่งได้มีการพูดคุยหารือกันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าน้ าที่ท่วมไหลมา

จาก ไหน  ซึ่งเป็นน้ าฝนที่ระบายออกจากพ้ืนที่ไม่ทัน 

นางรพีพรรณ   สุริยานรากร ขอเพ่ิมเตมิที่ นายจรูณ  อินตา  เร่ืองน้ าท่วมขัง บริเวณป้าศรี  ซึ่งเป็น

ผู้ป่วยติดเตียง  ขอให้ด าเนนิการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนจะเป็นการดหีรือไม่ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอช้ีแจงเพ่ิมเตมิ เน่ืองจากในช่วงนี้ ทางกระผมและทีมงานได้เข้าไปใช้

สนามบริเวณที่ดิน 19 ไร่  เพ่ือซ้อมฟุตบอล  เน่ืองจาก จะมีการแข่งฟุตบอล

มวลชลในวันที่  29 – 30 มิถุนายน  2562  และวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม  

2562   ซึ่งในช่วงนี้จะเข้าไปใช้พื้นที่บ่อยคร้ัง จ านวนรถที่เข้าไปซ้อมฟุตบอล

ประมาณสบิกว่าคัน 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ในช่วงน้ีเห็นว่าในพื้นที่  19 ไร่ ของเทศบาล  ปัจจุบันมีสนามฟุตบอล

และมีประชาชน  เยาวชน  เข้าไปใช้พื้นที่  เทศบาลควรมีการจัดสร้างห้องน้ า

ให้กับผู้ใช้พ้ืนที่  เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเห็นว่าเยาวชน ประชาชน ที่มาใช้พื้นที่

สนามกีฬาก็ไปใช้ห้องน้ าของฟิตเนสที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  ขอให้เทศบาล       

ได้พัฒนาพ้ืนที่บริเวณ  19  ไร่  อาจค่อยจัดท าไปก่อนทีละเล็กไม่จ าเป็นต้อง

จัดท าตามแผนใหญท่ี่เทศบาลไดว้างไว้เพราะตอ้งใช้งบประมาณมาก 

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองที่ให้ความส าคัญ  และผ่าน

ญัตติเพื่อแก้ไขปัญหาของประปาชุมชนมะจ าโรงในวันน้ี   

นายจรูณ  อินตา  ในวันน้ีปลัดเทศบาล  ได้ขอตัวนายช่างจากที่อื่นเพ่ือมาช่วยปฏิบัติงาน

ในเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ในการดังกล่าวขอให้เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพ้ืนที่ ที่จะมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารว่าจะมีช่างมาปฏิบัติงาน

อาทิตย์ละ  2  วัน  ประชาชนจะได้เตรียมเอกสารและแบบแปลนมาให้พร้อม 
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ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม  

เลกิประชุมเวลา    12.00   น.  

 

     (ลงช่ือ)   จดบันทึกการประชุม  

          (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  )  

            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

 

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง  

เมื่อวันที่  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

(ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  )              

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง                   

 
(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน นนเทศา   )     

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

 
(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       ( นางรพีพรรณ  สุริยานรากร )    ในการประชุมสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันที ่

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง             

         (ลงช่ือ)  

         (   นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ) 

                      ประธานสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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